



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๕๙๑๗

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ รวม ๗ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายศรีอำพร ปานเกต)

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ ส่วนสื่อสารองค์กร

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
 ประจำวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	ผ.กทม.หารือการเข้าร่วมงานสัมมนา The ๓๐th Annual National Conference (P๓ ๒๐๒๒)	innews prbangkok facebook.com/innews facebook.com/prbangkok twitter.com/prbangkok	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผ.กทม. กล่าวหลังประชุมหารือการเข้าร่วมงานสัมมนา The ๓๐th Annual National Conference (P๓ ๒๐๒๒) ร่วมกับผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยและผู้แทนมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (Institute of Research and Development of Public Enterprises : IRDP) ว่า ได้หารือการเข้าร่วมงานสัมมนา P๓ ๒๐๒๒ ที่จัดขึ้น ณ ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ พ.ย.๖๕ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตร “การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public-Private Partnerships for Executives Program : PEP) ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยและมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) เห็นว่ากรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีศักยภาพ อีกทั้ง กทม.มีพันธกิจในการจัดทำบริการสาธารณะ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการให้เอกชนร่วมลงทุน ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะสามารถประชาสัมพันธ์ความสำคัญของเมืองและโครงการของ กทม.เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศที่ปฏิบัติงานจริง	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการเข้าร่วมงานสัมมนา The ๓๐th Annual National Conference (P๓ ๒๐๒๒) เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองแห่งการนำลงทุน	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนกรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครที่น่าลงทุน ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของเมืองและประเทศไทย
๒	กทม.หาข้อยุติร่วมแก้ปัญหากลิ่นโรงงานกำจัดมูลฝอย ๘๐๐ ต้นภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช	innews fm๙๑bkk facebook.com/innews facebook.com/fm๙๑bkk facebook.com/prbangkok twitter.com/prbangkok	- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผ.กทม. กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหามลกระทบจากโรงงานกำจัดมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ต้น/วัน ณ ห้องประชุมโรงงานฯ ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เขตประเวศว่า ที่ประชุมได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ชี้แจงความคืบหน้าการแก้ไขปรับปรุงโรงงานกำจัดมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ต้น/วัน ตามที่คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบฯ มีมติให้ดำเนินการใน ๑๐ ประเด็น ได้แก่ (๑) ปรับปรุงอาคารรับขยะให้เป็นระบบปิดทั้งหมด (๒) ติดตั้งม่านพลาสติกเพิ่มบริเวณประตูทางเข้า-ออกรถขนถ่ายขยะ (๓) ปรับปรุงระบบบำบัดกลิ่นในอาคารต่าง ๆ ของโรงงาน ๒ ระบบ ในปริมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ลบ.ม./ชม. (๔) เตรียมใบอนุญาตประกอบกิจการให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบฯ (๕) ปรับปรุงความเร็วของม่านอากาศที่ติดตั้งบริเวณประตูทางเข้าออกของ	<u>ด้านบวก</u> - เร่งแก้ไขปัญหากลิ่นจากโรงงานกำจัดมูลฝอยของ กทม. เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง	- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหากลิ่นจากโรงงานกำจัดมูลฝอยของ กทม. รวมทั้งการวางแผนบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>อาคารรับขยและอาคารเก็บขยเชือเพลิง ๓.๑-๔.๘ m/s และ ๒.๖-๔.๒ m/s (๖) ทดลองเดินระบบและการรับขยเข้ามาทดสอบ (๗) จัดทำรายงานความปลอดภัยของโรงงาน โดยมีระบบต่าง ๆ ในการแจ้งเตือนและป้องกันเหตุเพลิงไหม้ (๘) จัดทำตารางการทำงานและปรับปรุงการเดินรถขยภายในโรงงานเพื่อลดผลกระทบเรื่องเสียงในระหว่างการปฏิบัติงาน (๙) จัดการระบายน้ำภายในโรงงานโดยชุดลอกท่อระบายน้ำภายในโรงงาน เพื่อรองรับปริมาณฝนไม่ให้กระทบต่อชุมชนโดยรอบ และ (๑๐) จัดตั้งกลุ่มไลน์คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบฯ ประกอบด้วยผู้แทนบริษัทฯ ผู้แทนประชาชนและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งความคืบหน้าการแก้ปัญหาและรับทราบข้อมูลต่างๆ จากผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- ผู้แทนประชาชนได้ขอให้บริษัทฯ นำส่งข้อมูลความคุ้มครองการประกันภัยโรงงานให้ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจโดยขอให้บริษัทฯ ประสานนำนักพิสูจน์กลิ่นจากกรมอนามัยมาทดสอบกลิ่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกลิ่นก่อนและระหว่างเดินระบบขอให้บริษัทฯ ติดตั้งระบบตรวจจับก๊าซรั่วไหลเพิ่มเติม ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้ประชาชนสรุปสิ่งที่ต้องการให้แก้ไขทั้งหมด เพื่อนำมาวางแผนบริหารจัดการปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป</p>		
๓	<p>กทม.ประชุม ๕๐ เขต ๖ จังหวัด รอยต่อ บูรณาการ แผนป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย ให้มี ประสิทธิภาพ</p>	<p>เดลินิวส์ siamrath matichon prachachat thebangkokinsight innnews banmuang twitter.com/Matichon Online</p>	<p>-รศ.ทวิตา กมลเวชช รพว.กทม. กล่าวในการประชุมการพิจารณา (ร่าง) แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ และ (ร่าง) คู่มือการบริหารจัดการสาธารณภัยสำหรับ ผอ.เขตว่า (ร่าง) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ ที่นำเสนอต่อที่ประชุมการพิจารณาในครั้งนี้ จัดทำให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยเตรียมพร้อมและประสานความร่วมมือในการปฏิบัติ ทั้งหน่วยงานภายในของ กทม.และหน่วยงานภายนอก และสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชนและประชาชนทั่วไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือจัดทำร่างแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร และคู่มือการบริหารจัดการสาธารณภัยสำหรับ ผอ.เขต เพื่อให้สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ปัญหาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๗๐ และคู่มือ บริหารจัดการสาธารณภัย สำหรับ ผอ.เขต รวมทั้ง การประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>- ส่วน (ร่าง) คู่มือการบริหารจัดการสาธารณสุขภัยสำหรับ ผอ.เขต จัดทำเพื่อให้ ผอ.เขต ในฐานะผู้ช่วยผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา ๓๖ แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๐ สามารถนำไปปรับหรือประยุกต์ใช้ในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาของคู่มือฯ สำหรับ ผอ.เขต ครอบคลุมบทบาทและอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณสุขของผู้ช่วยผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร โดยมีแนวปฏิบัติในระดับพื้นที่เขตที่ต้องดำเนินการใน ๓ ระยะ ตามวงจรกิจย ได้แก่ ๑. ก่อนเกิดภัย ๒. ขณะเกิดภัย และ ๓. หลังเกิดภัย</p> <p>- ในการประชุมมีผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณสุขของ ๖ จังหวัดรอยต่อ ได้แก่ สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร นครปฐม และฉะเชิงเทรา เข้าร่วมหารือและพิจารณาคู่มือฯ โดยได้เน้นย้ำ ในความสำคัญของพื้นที่รอยต่อระหว่างแต่ละเขตกับจังหวัดปริมณฑลรอบ กรุงเทพฯ หากมีสาธารณสุขในรูปแบบต่าง ๆ จะต้องทำงานบูรณาการร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงแต่ละเขตต้องมี แผนปฏิบัติการที่ร่างมาจากการรวบรวมข้อมูลในเขตตนเอง เนื่องจากแต่ละเขตเผชิญสาธารณสุขที่แตกต่างกัน</p>		<p>จังหวัดปริมณฑลในการขับเคลื่อนการทำงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดรอยต่อ</p>
๔	<p>กทม. กำชับดูแลกลุ่มเปราะบางในช่วงค่าฝุ่น PM ๒.๕ สูงขึ้น/ ฝ้าระวังสถานการณ์ใช้เลือดออก</p>	<p>innews fm๙๑bkk thestandard liff.line.me facebook.com/ thestandardth</p>	<p>- รศ.ทวิตา กมลเวช รพ.ว.กท. กล่าวหลังประชุมศูนย์เฝ้าระวังภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพกรุงเทพมหานคร Bangkok Health Emergency Operations Center (ศฉส.กท. : BHEOC) ครั้งที่ ๗/๖๕ ว่า ขณะนี้ค่าฝุ่นละออง PM ๒.๕ ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่ง กทม.ได้แจ้งเตือนค่าฝุ่นละออง PM ๒.๕ ในพื้นที่เขตหนองแขม คลองสามวา ตลิ่งชัน และเขตธนบุรี โดยมีค่าเกินมาตรฐาน ตรวจวัดได้ระหว่าง ๓๑-๕๕ มคก./ลบ.ม. เพื่อบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่นละออง PM ๒.๕ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพอนามัยของประชาชน ขอให้สำนักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุข และโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในเขตที่มีการเตือนค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน ดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เป็นพิเศษ โดยให้ ผอ.เขต แจ้งนักประชาสัมพันธ์พร้อมฝ่ายสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ดูแลประชาชนในเชิงรุกร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข รวมทั้งสื่อสารประชาสัมพันธ์พร้อมให้คำแนะนำการป้องกัน</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - ฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่น PM ๒.๕ พร้อมแจ้งเตือนและการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ - ฝ้าระวังสถานการณ์ใช้เลือดออก โดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมขังและน้ำแห้งแล้ว เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย - เตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนในชุมชน</p>	<p>- สำนักอนามัย สำนักงานแพทย์ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่น PM ๒.๕ และการดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ รวมทั้งการติดตามสถานการณ์ใช้เลือดออกเร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และการเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
.			<p>และดูแลตนเองจากอันตรายที่เกิดจากฝุ่น PM ๒.๕ แก่ประชาชน การแจกหน้ากากอนามัยโดยเฉพาะหน้ากากชนิด N๙๕ ให้กับผู้ป่วยโรคที่เกี่ยวข้องระบบทางเดินหายใจ กลุ่มผู้สูงอายุและเด็กเล็กในพื้นที่เฝ้าระวัง พร้อมทั้งมีการติดตามผลการดำเนินงาน</p> <p>- ขอให้สำนักงานเขตเฝ้าระวังปัญหาใช้เลือดออก ซึ่งจากสถานการณ์น้ำท่วมขังมีบางพื้นที่น้ำแห้งแล้วและพบมีน้ำขังตามพื้นที่ หรือตามภาชนะที่ถูกทิ้งต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายได้ โดยเร่งรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ แจกน้ำยาตะไคร้หอมกันยุงและทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายแก่ประชาชน รวมทั้งฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงกรณีพบคนไข้ทันที เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใช้เลือดออก ส่วนสำนักงานเขตที่ยังประสบปัญหาน้ำท่วม เช่น เขตบางพลัด ขอให้เฝ้าระวังพื้นที่ในจุดที่มีปัญหาน้ำไหลซึมเข้ามาภายในชุมชน หากมีการประสานขอความช่วยเหลือ ขอให้เคลื่อนย้ายทรัพยากรเข้าไปเสริมในพื้นที่โดยเร็ว รวมทั้งสำรวจอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งาน</p>	ที่ยังประสบปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ	ในชุมชนที่ยังประสบปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ
๕	ศฉส.กทม. เน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยในสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน	innews fm๙๑bkk thestandard liff.line.me facebook.com/ thestandardth	<p>- รศ.ทวิดา กมลเวชช รพ.กทม. กล่าวในการประชุมศูนย์เฝ้าระวังภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพกรุงเทพมหานคร Bangkok Health Emergency Operations Center (ศฉส.กทม. : BHEOC) ครั้งที่ ๗/๖๕ สำนักอนามัย ได้รายงานมาตรการดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน ประกอบด้วย (๑) มาตรการเชิงป้องกัน ได้แก่ หมั่นตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของประตูรั้ว โดยรอบ ควรปิดประตูและล็อกทุกครั้ง ทั้งนี้อาจมีเจ้าหน้าที่ประจำบริเวณประตูเข้า-ออก เพื่อคัดกรองบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ หรือพิจารณาติดกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณจุดเสี่ยง อนุญาตให้ผู้ปกครองรับส่งเด็กบริเวณหน้าประตูเท่านั้น ติดตั้งกริ่งเตือนภัยและกำหนด “ทางออกฉุกเฉิน” ที่สามารถออกไปยังที่ปลอดภัยได้ จัดซ้อมแผนเผชิญเหตุเป็นประจำทุกปี จัดทำเบอร์โทรฉุกเฉิน ๑๙๑ และ ๑๖๖๙ ไว้ในบริเวณที่เห็นได้ชัดและ (๒) มาตรการเมื่อเกิดเหตุ ได้แก่ กรณีพบสิ่งของต้องสงสัย หรือผู้ต้องสงสัย (สังเกตจากการแต่งกาย ท่าทาง และพฤติกรรม) ให้รีบโทรแจ้ง ๑๙๑ และรายงานผู้บริหารศูนย์บริการสาธารณสุขทราบโดยด่วน เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ หากเกิดเหตุความไม่สงบให้ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ เช่น กดกริ่งเตือน</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวันในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ปกครอง</p>	<p>- สำนักอนามัย สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานการศึกษา สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวันในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งในโรงเรียนสังกัด กทม. และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของ กทม.</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
.			และเคลื่อนย้ายเด็กออกไปในที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด โดยมาตรการดังกล่าวจะมีแนวทางการดำเนินการที่สอดคล้องกันทั้งในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน		
๖	กทม.พร้อมใช้แอปพลิเคชัน “หมอ กทม.” ดูแลคนกรุงเทพฯ สิ้นปีนี้	siamrath matichon facebook.com/ กรุงเทพมหานคร	<p>- รศ.ทวิตา กมลเวชช รพว.กทม.กล่าวว่า กทม.ได้ออกแบบแอปพลิเคชัน “หมอ กทม.” ซึ่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ได้แก่ จุดวิกฤตพื้นที่น้ำท่วม จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ จุดเสี่ยงไฟไหม้ จุดเสี่ยงสารเคมีรั่วไหล รวมทั้งจุดเสี่ยงอาชญากรรม เนื่องจากปัจจุบัน กทม.สามารถดึงข้อมูลจากกล้องวงจรปิด (CCTV) ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง การนำข้อมูลจากกล้อง CCTV มาใช้ จึงเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือประชาชน อาทิ ช่วยให้ประชาชนสามารถเลี่ยงเส้นทางที่มีการจราจรติดขัด ช่วยให้เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย รวมทั้งให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ถึงเส้นทางเข้า-ออกในพื้นที่ที่มีกลุ่มเปราะบาง ซึ่งแอปพลิเคชันดังกล่าวคาดพร้อมใช้งานภายในสิ้นปี ๖๕</p> <p>- มีแผนขยายสถานพยาบาลปฐมภูมิเพิ่มขึ้นจาก ๒ โครงการนำร่องที่เริ่มทดลองมาแล้ว ได้แก่ (๑) ดุสิตโมเดล ซึ่งให้บริการครอบคลุมพื้นที่เขตบางพลัด เขตบางซื่อ เขตพระนคร และ (๒) ราชพิพัฒน์โมเดล ให้บริการครอบคลุมพื้นที่เขตตลิ่งชัน เขตบางแค เขตภาษีเจริญ เขตทวีวัฒนา เพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ง่ายขึ้นผ่านการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น หากรู้สึกไม่สบาย สามารถโทรหาแพทย์ในพื้นที่ เพื่อแจ้งอาการได้โดยไม่ต้องไปโรงพยาบาล หลังจากแพทย์วิเคราะห์อาการเบื้องต้นแล้ว จะแนะนำให้ผู้ป่วยไปที่ร้านขายยาใกล้บ้านซึ่งเป็นร้านที่จดทะเบียนกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยเภสัชกรในร้านขายยาดังกล่าวจะเป็นผู้ติดตามอาการ หากพบว่า ๓ วันอาการไม่ดีขึ้น เภสัชกรจะโทรปรึกษาแพทย์ เพื่อประสานส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. หรือโรงพยาบาลต่อไป</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- จัดทำแอปพลิเคชันรวบรวมข้อมูลสำคัญในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงาน</p> <p>- ขยายสถานพยาบาลปฐมภูมิในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างครอบคลุมและง่ายขึ้น อีกทั้งช่วยลดความหนาแน่นในโรงพยาบาลและลดภาระของโรงพยาบาลหลัก</p>	<p>- สำนักงานแพทย์ สำนักอนามัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ทัศนคติบทบาทการจัดทำแอปพลิเคชัน “หมอ กทม.” และการขยายสถานพยาบาลปฐมภูมิให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง</p>
๗	กทม.ชวนเที่ยวงานเทศกาลแห่งแสงสว่าง	prachachat innews amarintv prbangkok facebook.com/innews twitter.com/prbangkok	- นายคานนท์ หวังสร้างบุญ รพว.กทม. กล่าวในการแถลงข่าวงานเทศกาลดิवाลี ณ โชนเวทีหลัก คลองโอง่าง เขตพระนครว่า หัวใจของเมืองคือ การรวมตัวของพหุวัฒนธรรม ดินแดนที่มีความหลากหลาย โดยกรุงเทพฯ ถือเป็นชุมชนประวัติศาสตร์ เป็นพื้นที่รวมตัวของชาติพันธุ์มากมาย สำหรับพื้นที่บริเวณ	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานเทศกาลและกิจกรรมในย่านลิตเติลอินเดียนให้เป็น</p>	<p>- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
.	“ติวาลี” ที่ย่านลิตเติ้ล อินเดีย ถนนพาหุรัด- คลองโอ่งอ่าง- สะพานเหล็ก ๒๑-๒๓ ต.ค.นี้	facebook.com/ prbangkok	คลองโอ่งอ่างมีความสำคัญคือเป็นจุดบรรจบของเขตพระนครและเขต สัมพันธวงศ์ ซึ่งมีทั้งชุมชนชาวจีนและชุมชนชาวอินเดียในพื้นที่ มีวิถีชีวิต หลากหลายมาอย่างยาวนาน กิจกรรมภายในงานทั้งพื้นที่จะประดับตกแต่ง ด้วยแสงไฟและแสงเทียน ซึ่งจะทำให้ทุกคนได้เข้าถึงวัฒนธรรมที่เป็น ประวัติศาสตร์ของชาวอินเดีย และในอนาคตจะเกิดงาน หรือกิจกรรมในย่าน ลิตเติ้ลอินเดียขึ้นอีก โดยไม่ต้องไปจัดในพื้นที่ห้างสรรพสินค้าแล้วต้องรื้อทิ้ง เมื่อจบงานเหมือนที่ผ่านมา และขอเชิญชวนประชาชนชาวกรุงเทพฯ และ ประชาชนในย่านร่วมกันทำให้อ่านลิตเติ้ลอินเดียกลายเป็นย่านที่สำคัญของ กรุงเทพฯ ต่อไป - “งานเทศกาลติวาลี” หรือเทศกาลแห่งแสงสว่าง เป็นงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ ที่สุดสำหรับคนเชื้อสายอินเดีย ซึ่ง กทม.ร่วมกับสมาคมอินเดียแห่งประเทศไทย (IAT) และผู้เกี่ยวข้อง จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ ต.ค.๖๕ บริเวณย่านลิตเติ้ล อินเดีย ตั้งแต่บริเวณถนนพาหุรัด คลองโอ่งอ่าง สะพานเหล็ก และพื้นที่เชื่อมโยง ที่เกี่ยวข้อง	แหล่งเรียนรู้ทางด้านวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ สนับสนุนผู้ประกอบการ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง วัฒนธรรมที่มีคุณค่าของ กรุงเทพฯ	เชิญชวนประชาชนเที่ยวชม “งานเทศกาลติวาลี” บริเวณ ย่านลิตเติ้ลอินเดีย และ พื้นที่ใกล้เคียงระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ ต.ค.๖๕
๘	กทม.เปิด ห้องสมุดเพื่อ การเรียนรู้ บางเขน เพิ่ม ความทันสมัย เป็นแหล่ง เรียนรู้ให้คน ทุกวัย	prachachat innews thestandard naewna facebook.com/ กรุงเทพมหานคร	- นายคานนท์ หวังสร้างบุญ รพว.กทม.กล่าวเปิดห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ บางเขนว่า ตามนโยบาย ผว.กทม.ซึ่งเน้นเรื่องการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เลือก เรียนในสิ่งที่อยากมากกว่าการเรียนตามเนื้อหาที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้ กทม.จึงจัดทำแหล่งเรียนรู้ให้ประชาชนสามารถมาเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต โดย มีห้องสมุดบางเขนเป็นห้องสมุดนาร่อง - ปัจจุบัน กทม.มีห้องสมุด ๓๔ แห่งทั่วกรุงเทพฯ ซึ่งยังน้อยมากเมื่อเทียบ กับคนกรุงเทพฯ ๕.๔ ล้านคน หรือเทียบกับประชากรแฝงรวมแล้ว ๑๐ ล้านคน นอกจากนี้ มีบ้านหนังสือที่ดูแลร่วมกับเขตและชุมชนอีก ๑๖๐ แห่ง ซึ่งต้อง กระจายห้องสมุดขนาดเล็กลงไปในพื้นที่มากขึ้น แนวทางของ กทม.คือ ต้อง สร้างต้นแบบเหมือนห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางเขนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพิ่มเติมทั้งที่อยู่ในเขตตามโรงเรียน ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ตามเส้นเลือดฝอย โดยมีโครงการจัดทำบ้านหนังสือต้นแบบ ๑๕ แห่ง พัฒนาจัดเฟอร์นิเจอร์ ใหม่ มีแท็บเล็ตและอุปกรณ์ที่ช่วยให้เข้าถึงการเรียนรู้ได้มากขึ้น รวมทั้งมี สวนสาธารณะที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ ตลอดจนสร้างสรรค์พัฒนา กิจกรรมหมุนเวียนร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อกระตุ้น	<u>ด้านบวก</u> - เปิดห้องสมุดเพื่อการ เรียนรู้บางเขน เพื่อเป็น ห้องสมุดนาร่องของการเปิด มิติใหม่แห่งการเรียนรู้ที่ช่วย พัฒนาแหล่งเส้นเลือดฝอย และเกิดการพัฒนากิจกรรม ต่างๆ ในอนาคต เพื่อสร้าง สังคมที่ดีเพื่อการเรียนรู้ ต่อไป	- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขต และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความ คืบหน้าการขับเคลื่อนการ ขยายห้องสมุดขนาดเล็กใน พื้นที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ และโครงการจัดทำบ้าน หนังสือต้นแบบ เพื่อเป็น แหล่งเรียนรู้สำหรับคนทุกวัย

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>ความต้องการของประชาชนในการเข้ามาเรียนรู้ เข้ามาใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น</p> <p>- สำหรับห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางเขน สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว โดยสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ได้ปรับปรุงอาคารห้องสมุดเดิมซึ่งตั้งอยู่ภายในสำนักงานเขตบางเขต ถ.พหลโยธิน เขตบางเขน โดยปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์เป็นห้องสมุดมิติใหม่ให้มีความทันสมัยสะดวกสบาย ดังนี้ ชั้น ๑ มุม KID'S Corner สร้างเด็กรักการอ่าน ชั้น ๒ วารสารนิตยสาร มุมสืบค้นและบริการอินเทอร์เน็ต ชั้น ๓ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ เรื่องแปล ชั้น ๔ หนังสือวิชาการหนังสือทั่วไป และชั้น ๕ ห้องฉายภาพยนตร์ขนาดเล็กและห้องประชุม</p>		
๙	<p>กทม.แจ้งเตือนค่าฝุ่น PM๒.๕ เกินมาตรฐานในพื้นที่เขตหนองแขม คลองสามวา ดลิ่งชั้น และธนบุรี</p>	<p>siamrath naewna thainews thansettakij js๑๐๐ fm๙๑๖kk siamrath innews thebangkokinsight chmplus onbnews ๗๗kaoded bangkokpost facebook.com/เปรี้ยว</p>	<p>- นายเอกวรัญญู อัมระपाल โฆษกของ กทม.กล่าวว่า จากข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๘-๒๓ ต.ค.๖๕ มวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็น กทม.โดยสำนักสิ่งแวดล้อมจึงดำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯ และตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในวันนี้พบฝุ่นละออง PM๒.๕ ณ เวลา ๑๐.๐๐ น. มีแนวโน้มสูงขึ้นและมีค่าเกินมาตรฐาน โดยตรวจวัดได้ระหว่าง ๓๑-๕๕ ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) จำนวน ๔ เขต ได้แก่ (๑) เขตหนองแขม (๒) เขตคลองสามวา (๓) เขตดลิ่งชั้น และ (๔) เขตธนบุรี จึงได้ประสานแจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM๒.๕ ตามมาตรการระดับ ๒-๓ เพื่อบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่นละออง PM๒.๕ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพอนามัยของประชาชน</p> <p>- ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้านผ่านทางเว็บไซต์ www.bangkokairquality.com และเว็บไซต์ https://pr-bangkok.com เฟซบุ๊ก FB: สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร FB: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม FB : กรุงเทพมหานคร และแอปพลิเคชัน AirBKK</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- รายงานและแจ้งเตือนสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM๒.๕ ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อให้ประชาชนวางแผนการทำงาน หรือกิจกรรม โดยเฉพาะในพื้นที่ที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>- ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดมาตรการการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM๒.๕ ในระดับต่าง ๆ</p>	<p>- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบต่อหน้าที่การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM๒.๕ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง</p>